

Philippines sẽ dùng tàu mìn mua của Mỹ để tuần tra tại Trường Sa

Tác Giả: Tráng Ngháa

Thứ Sáu, 15 Tháng 4 Năm 2011 14:27

Quan hệ Philippines – Trung Quốc đã góp n sóng trá lái trên há sá Bián Đáng.

Hôm nay 15/4, quân đái Philippines cho biát há đá đánh sá đáng mát loái táu mái do Má chá táo đá táng cáng tuán tra tái khu vác quán đáo Tráng Sa. Thông tin này đá cá đáa ra vào lúc Manila tá thái đá cáng rán hán trác các đái hái chá quyán ráng kháp cáa Bác Kinh tái vùng Bián Đáng.



Mát táu tuán tra loái Hamilton cáa Hái quán Hoa Ká. / DR

Theo Chuán táng Jose Mabanta, phát ngôn viên quân đái Philippines, Hái quán nác này có ý đánh đáa chiác táu tuán tra loái Hamilton hián đái mái mua cáa Hoa Ká trong thái gian gáp ná đáy, đán hát đáng tái khu vác Philippines tuyên bá chá quyán tái quán đáo Tráng Sa.

Phát biáu vái háng tin Pháp AFP, táng Mabanta xác đánh: "Đá là mát trong nháng khu vác có thá là đáa bàn hoát đáng cáa chiác táu mái này. Chúng tôi thác sá cán phái báo vá an ninh cho lãnh thá và lãnh hái cáa chúng tôi, và Tráng Sa là cáa chúng tôi".

Philippines sẽ dùng tàu mìn mua của Mỹ để tuồn tra tìn ở Trùng Sa

Tác Giả: Trùng Nghĩa

Thứ Sáu, 15 Tháng 4 Năm 2011 14:27

Phát ngôn viên quân đội Philippines tiết lộ thêm là một toán lính hải quân Philippines hiện đang tuồn ngiúp tìn ở Hoa Kỳ để học cách vận hành loại tàu tuồn tra mìn này, sẽ được giao cho Philippines vào tháng Sáu tới đây.

Theo Hải quân Mỹ, tàu Hamilton là một loại tuồn tra có khả năng di chuyển được ngang, được trang bị hệ thống vũ khí tuồn tìn cho việc càn quét. Loại tàu này như vậy sẽ góp phần tăng cường hiệu năng của Hải quân Philippines, vốn chỉ có một đội tàu rải mìn và cũ kỹ so với Trung Quốc.

Hải quân Philippines chịu sự bao gồm các chiến hạm cũ do Mỹ thừa ra và được tân trang lại. Soái hạm của hải quân Philippines hiện nay, là chiến hạm Rajah Humabon, một khu trục hạm hộ tống loại Cannon đã được đóng tại Thủy chiến II, và hiện là một trong chiến hạm cũ nhất trên thế giới còn đang hoạt động.

Philippines ngày càng cảm thấy cần phải gia tăng sự hiện diện tại vùng quần đảo Trùng Sa, trong bối cảnh nhữn bả Trung Quốc chèn ép trở lại cho dù đã cố tránh làm phớt ý Bắc Kinh. Với việc nhữn xữ ra vào tháng trước, khi tàu tuồn tra Trung Quốc đã tìn vào vùng biển tranh chấp Reed Bank gần quần đảo Trùng Sa để thả mìn tìn tàu thăm dò dầu khí cho Philippines.

Manila đã lên tiếng chính thức phản đối hành vi sách nhiễu đó, trở lại khi có một loạt động thái cường rắn rắn : loan báo tìn thăm dò dầu khí tại vùng biển Trung Quốc tranh chấp, nâng cấp sân bay quân sự trên một hòn đảo đang do Philippines kiểm soát, và gần đây nhất là chính thức gửi văn thư lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ tìn m bản để chấp quy định hình "lừa bả" mà Bắc Kinh đã công bố để xác định chủ quyền của Trung Quốc trên khoảng 80 % vùng Biển Đông.

Bả chấp phả nhữn của Philippines, Trung Quốc vốn tìn p tìn đòi hỏi để quy nhữn của hải trên toàn bả các vùng đang tranh chấp và vùng biển li nhữn kả. Vào hôm qua, một tìn nhữn, Bắc Kinh lại lên tiếng cho rằng hành động phản đối của chính quyền Manila là đi u không thể chấp nhữn được.

Nhân cuộc họp báo thường kỳ, ông Hồng Lôi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng: "Chính quyền Trung Quốc không thể chấp nhữn nhữn i dung thư ngoại giao mà chính phủ Philippines đã đệ trình lên Liên Hiệp Quốc."

Lý do mà Bộ Công Kinh đưa ra cũng vẫn là : "Chuyên quyền của Trung Quốc, các quyền liên quan và quyền quản lý hành chính tại Biện Đông đều bắt nguồn từ lịch sử và dựa trên các cơ sở pháp lý." Lập luận này đã từng bị biết bao nhà khoa học và nghiên cứu quốc tế phản bác, tuy nhiên cho đến nay vẫn thường xuyên được Trung Quốc nhắc đi nhắc lại nhiều lần.